

๑๐ "บิกป้อม" ย้ำจบเรื่องนี้ได้แล้ว

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ
รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีโฆษกจตุพร พรหม
พันธุ์ ประธาน นปช. และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
เลขาธิการ นปช. ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซ
บุ๊กส่วนตัวว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารตรงกำลังเข้า-
ออกบริเวณบ้านพักหลังออกมาระบุว่า จะเดิน
ทางไปอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบ
คีรีขันธ์ ว่า ถามว่าสมควรหรือไม่ที่จะไปอุทยาน
ราชภักดิ์ ขณะนี้กระทรวงกลาโหมตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดัง
กล่าวแล้วดังนั้นเรื่องนี้ควรจบได้แล้วเพราะคณะ
กรรมการชุดดังกล่าวจะตรวจสอบเจาะจงไปที่ตัว
บุคคล แต่ต้องให้เวลาทำงานก่อนหากนายจตุพร
และนายณัฐวุฒิไปอุทยานราชภักดิ์ก็จะกลายเป็น
ประเด็นทางการเมือง ดังนั้นอย่ามาบอกว่าไป
เพื่อตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชัน เพราะมันไม่ใช่
เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินการอยู่

๑๑ ถาม "ตุ๋-เต็น" ไปเพื่ออะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากทั้งสองคนยืนยันจะ
ไป ทางอุทยานราชภักดิ์จะอนุญาตให้เข้าหรือไม่
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "จะไปเพื่ออะไรถ้าจะ
ไปก็เพื่อเปิดประเด็นทางการเมือง ผมบอกแล้ว
ว่าทหารไม่ได้เล่นการเมืองทุกอย่างผิดก็ผิด ถูก
ก็ถูกว่าไปตามกัน บอกตรง ๆ ว่าไม่ควรไป ปล่อยให้
เขาไปคิดดูส่วนจะถูกเจ้าหน้าที่ทหารสกัดหรือ
ไม่ผมไม่ทราบ ก็ต้องดูว่ามันสมควรหรือไม่เชื่อ
ว่าอีกสักพักคงคิดได้ เพราะโต ๆ กันแล้ว" เมื่อ
ถามว่าได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ในเรื่องนี้มีความหนักใจหรือ
ไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คนไม่หนักใจเพราะ
ทุกคนก็โตและอายุมากกันแล้ว เราทำงานทุก
อย่างด้วยความตรงไปตรงมาที่ตั้งข้อสงสัยกัน
ว่าการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์มีการทุจริตหรือไม่
ก็กำลังดำเนินการตรวจสอบกันอยู่หากมีคนทำ
ผิดจริงเดี๋ยวก็หาเจอ ในส่วนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) คนที่อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่าง
หากต้องการเข้ามาตรวจสอบ

๑๒ เชื่อ "อุดมเดช" คิดเองได้

เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวกดดันให้
พล.อ.อุดมเดช สัตบุทร รมช.กลาโหม ลาออก
จริงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เขาก็ต้อง
คิดเอง ส่วนลาออกแล้วจะมีข้อดีหรือข้อเสีย
อย่างไร คนยังไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร
ต่อไป ที่ผ่านมายังไม่ได้คุยกับ พล.อ.อุดมเดช
ในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องงานกันมากกว่า
"ผมมองว่า พล.อ.อุดมเดช มีวุฒิภาวะมาก
เป็นถึงอดีต ผบ.ทบ. ท่านคงคิดของท่านอยู่ว่า
ควรจะทำอย่างไรผมคงไม่ต้องไปบอกท่านว่า
ต้องคิดแบบนี้หรือแบบนี้ เพราะไม่ใช่เด็ก ๆ
อย่างไรก็ตามคงไม่มีสัญญาณจากผู้ใหญ่บอกให้
ท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะผมก็
เป็นผู้ใหญ่ ยืนยันว่าเรื่องอุทยานราชภักดิ์ไม่ใช่
จุดอ่อนของรัฐบาลเพราะเราได้ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาตรวจสอบเรื่องทุจริตแล้ว"